

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าสุดเกือบ 2 ปี หลังเฟดส่งสัญญาณระมัดระวังการปรับขึ้นดบ.

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แต่ละระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 2 ปี หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ได้ส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างชัดเจน อย่างที่ตลาดคาดไว้

*เงินบาทเข้านี้แข็งค่าแตะ 34.255 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับแข็งค่าสุดนับจากกลางเดือน ก.ค.58

*ดีลเลอร์ คาดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) อาจจะเข้าดูแลเพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินบาท ไม่ให้เร็วเกินไป โดยมองแนวต้านวันนี้ไว้ที่ 34.20 และแนวรับที่ 34.40

*ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากรายงานการประชุมเฟดประจำวันที่ 2-3 พ.ค. ไม่ได้ส่งสัญญาณแบบสายเหยี่ยว หรือแบบที่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย มากเท่าที่คาด

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 97.047 ในช่วงเช้าวันนี้ ร่วงลงจาก 97.238 ในช่วงท้ายวานนี้

*รายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายของเฟด แสดงให้เห็นว่า ผู้กำหนดนโยบายตกลงกันว่า จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จนกว่าจะได้เห็นหลักฐานว่า การชะลอตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐในขณะนี้ เป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราว

*รายงานดังกล่าวบ่งชี้ว่า เฟดใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และปัจจัยนี้ส่งผลลบต่อดอลลาร์

*ยูโรปรับขึ้นเข้าใกล้จุดสูงสุดรอบ 6 เดือนครึ่ง โดยยูโรได้รับแรงหนุนในเดือนนี้จากหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่ดีขึ้นในฝรั่งเศส และตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของยูโรโซน

*ธนาคารกลางเกาหลีใต้ลงมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.25% ตามความคาดหมายในวันนี้

*มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ปรับลดเครดิตตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง และสกุลเงินต่างประเทศของฮ่องกง ลงสู่ Aa2 จาก Aa1 หลังวานนี้ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของจีนลงเป็นครั้งแรก ในรอบเกือบ 30 ปี

*แถลงการณ์ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) วานนี้ ได้ตัดความเห็นเรื่องความกังวลต่อความเคลื่อนไหวของเงินบาทออกไป จากก่อนหน้านี้กนง.มองว่า เงินบาทอ่อนค่าและแข็งค่ามากกว่าสกุลเงินภูมิภาค

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 107.26 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 129.86 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 142.90 ล้านบาท

*09.36 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.27/30 จาก 34.39 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.477/509 จาก 38.380 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 111.64/65 จาก 111.49 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1231/35 จาก 1.1217 เมื่อวาน

"ดอลลาร์ weak ลงมา across เกือบทุกสกุล หลังจากรายงานประชุม(เฟด)เมื่อวาน ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนอย่างที่ตลาดคาดกันไว้ regional currency ก็แข็งกันขึ้นมาหมด... คิดว่าแบบนี้ก็น่าจะเข้ามาดูแลบ้าง ไม่ให้แรงเกินไป ซึ่งก็เป็นปกติที่ทำอยู่แล้ว" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้